

## บอร์ดCHOWไฟเขียว ดัน“เซาว์ เอ็นเนอร์ยี” ระดมทุนในตลาดหุ้น

บอร์ด CHOW อนุมัติ “เซาว์ เอ็นเนอร์ยี” หรือ CE เข้าตลาดหุ้น เพื่อลดภาระช่วยเหลือทางการเงิน เสนอขายหุ้นไอพีโอ 490 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม CHOW จำนวน 122.50 ล้านหุ้น และอีก 367.50 ล้านหุ้น ขายให้ประชาชนทั่วไป

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ CE ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2559

โดยมีมติอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 815 ล้านบาท จากเดิมมีจำนวน 570 ล้านบาท โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 245 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ 1.จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 367.50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) 2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122.50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CHOW ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ทั้งนี้ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ลดลงเหลือ 61% จากเดิมอยู่ที่ 87.36%

สำหรับสิ่งบริษัทจะได้รับ คือ จะเป็นการลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ ให้แก่ CE เช่น การเพิ่มทุน หรือการค้ำประกัน การจัดการแหล่งเงินทุน การให้เงินกู้ยืม ส่วนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายไอพีโอ โดยทาง CE จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มในบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CE รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CE

นายอนาวิต กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160 ล้านหุ้น และจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติงดจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2559 จนถึง 31 ธ.ค. 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัทย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 21 เม.ย. 2560 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ■